

Fapon บริจาคส่วนประกอบชุดทดสอบ PCR จำนวน 3 ล้านชิ้นแก่ผู้ผลิตทั่วโลก พร้อมเปิดรับผู้ร่วมบริจาคเพิ่มเติม เพื่อสู้วิกฤตโควิด-19



Fapon Biotech Inc . (Fapon) บริษัทวัตุดิบและโซลูชันการแพทย์สำหรับการวินิจฉัยร่างกายภายนอก (IVD) ครบวงจรชั้นนำระดับโลก ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพัฒนาและผลิตน้ำยาได้อย่างรวดเร็ว ริเริ่มโครงการบริจาคทั่วโลกเพื่อมอบส่วนประกอบชุดทดสอบ PCR จำนวน 3 ล้านชิ้นให้กับบรรดาพันธมิตรด้าน IVD ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้ผลิตน้ำยา PCR ส่วนใหญ่ในจีนล้วนใช้ผลิตภัณฑ์ของ Fapon ในการพัฒนาและผลิตชุดทดสอบโควิด-19 ขณะที่บริษัทขับเคลื่อนด้วยพันธกิจคือ “พัฒนาสุขภาพมนุษย์และพัฒนามนุษย์” โดยมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือพันธมิตรทั่วโลก

“Fapon ได้แสดงให้เห็นถึงพลังในการวินิจฉัยที่ไม่มีใครเทียบในสถานการณ์การแพร่ระบาดขณะนี้ เราผลักดันการวินิจฉัยโควิด-19 โดยสนับสนุนอุตสาหกรรมด้วยผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนทางเทคนิค” ซีอีโอของ Fapon กล่าว

“เมื่อตอนที่โควิด-19 แพร่ระบาดในจีน เราได้สั่งการให้พยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้อุตสาหกรรมต้องขาดแคลนวัตถุดิบทำน้ำยา เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีน้ำยาส่งให้กับ CDC, โรงพยาบาล, ICL และอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอ และในปัจจุบันที่กลุ่มผู้ผลิต IVD ทั่วโลกกำลังเผชิญความท้าทายคล้ายกันในการสร้างชุดทดสอบโควิด-19 เราก็ยังคงบริจาคและสนับสนุนความพยายามในการต่อสู้ของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง”

Fapon เป็นหนึ่งในบริษัทที่ตอบสนองในการเข้าให้ความช่วยเหลือเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจีน

เป็นรายแรก ๆ ตั้งแต่ที่การแพร่ระบาดเริ่มขึ้นในช่วงเริ่มต้นวันหยุดเทศกาลตรุษจีน โดย Fapon ได้จัดตั้งทีมรับมือฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อให้บริการโซลูชัน PCR แก่พันธมิตรอุตสาหกรรมกว่า 80 ราย เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพันธมิตร IVD ในทันที และเพื่อมอบความช่วยเหลือในการคัดกรองและวินิจฉัยผู้ติดเชื้อโควิด-19 Fapon ก็ได้มอบผลิตภัณฑ์ 2 ล้านชิ้นให้ฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับผู้สั่งซื้อในประเทศ

Fapon ได้แบ่งปันข่าวของโควิด-19 ให้กับพันธมิตรในต่างประเทศมาตั้งแต่เดือนมกราคม และปูทางสู่ความเห็นชอบในการพัฒนาการทดสอบโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง และในเดือนมีนาคมนี้ Fapon ก็ได้ขยายการบริจาคสู่ระดับโลก โดยมีพันธมิตรในต่างแดนสมัครเข้าร่วมแอปพลิเคชันเพื่อหาการวิจัยและพัฒนาและช่วยเหลือด้านการผลิตน้ำยาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ยิ่งไปกว่านั้น พนักงานของ Fapon ยังทำงานกันตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถจัดส่งน้ำยาให้กับอุตสาหกรรม IVD ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง Fapon มุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับโควิด-19 และได้เชิญชวนให้พันธมิตรด้าน IVD เข้าร่วมในการบริจาคเพิ่มขึ้นอีก

เกี่ยวกับ Fapon

Fapon เป็นบริษัทวัตถุดิบและโซลูชัน IVD ครบวงจรชั้นนำระดับโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 Fapon มีวัตถุดิบทำน้ำยามากกว่า 700 ชนิดสำหรับทำชุดตรวจหาเชื้อรวดเร็ว, การวินิจฉัยระดับโมเลกุล, ELISA, CLIA, CMIA และแบบชีวเคมี ด้วยโซลูชันสำหรับ POCT, CLIA, Immunospectrometry ทำให้ Fapon สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าในหลากหลายสถานการณ์ได้

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20200330/2762640-1>